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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธาน ี

เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

___________________ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

2. ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

/กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7. นายอโณทัย เอี่ยมล าเนา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8. นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางรุจิโรจ เอี่ยมล าเนา กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปิยนุช แจ่มศิริพรหม   ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารลูกค้า 

2. นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ผู้สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

1.  นายบรรยวัสถ์ พิมา ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท 

2.  นางสาวศิริดาว  จิตอารี  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
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เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 

368,579,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4299 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท จ านวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด

ของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการด าเนินการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2567 (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ส าหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

1) ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น

เห็นชอบหรืออนุมัติตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร

ลงคะแนนจากท่าน 

2)  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง

ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ท้ังนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการ

ลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าว

เป็นโมฆะ 

• บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

• บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

• บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  

• บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่  

• บัตรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากับทุกครั้ง 

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้

ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 
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 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด

ในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทน

กรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 

การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ช้ีขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

เสียงเป็นเสียงช้ีขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน

เสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียง

ลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัท จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 

8. จ านวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการ

ทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เชิญที่ปรึกษา

ทางกฏหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตุการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

ได้แก่ 

• นายบรรยวัสถ์ พิมา ที่ปรึกษาทางกฏหมายของบริษัท 

• นางสาวศิริดาว  จิตอารี  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลของ

ท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งช่ือและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่

ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง 

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนท้ังหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่

รอรับคืนหน้าห้องประชุม 
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เร่ิมการประชุม 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุมแล้ว

เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

2566 ซึ่งบริษัทได้จัดท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ตามที่กฎหมายก าหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็น

การล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

ดังกล่าว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,559,276 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,559,276 100.0000 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับป ี2566 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 

2566 รวมถึงค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทไว้

ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2566 โดยมีเนื้อหาโดย

สรุปดังนี้ 
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ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2564 2565 2566 

รายได้จากการขายและบริการ 421.07 511.99 566.65 

ก าไรขั้นต้น 211.53 242.29 285.25 

• ในปี 2566 รายได้จากการขายและบริการ 566.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.66 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

10.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ท าให้

การจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44 มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีรายได้จาก

การจัดงานแสดงอื่นๆ หลากหลายประเภทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2566 มีก าไรเพิ่มขึ้นจาก 242.29 ล้านบาท 

เป็น 285.25 ล้านบาท 

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2564 2565 2566 

รายได้จากการขายและบริการ 38.02 34.88 31.00 

ก าไรขั้นต้น 0.57 -1.53 5.08 

• ในปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการ 31.00 ล้านบาท ลดลง 3.88 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 

11.13% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้

สภาวะตลาดสื่อออนไลน์มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงสื่อออนไลน์เปิดกว้าง และมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น 

แต่เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี สามารถสร้าง Content ที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ได้ 

โดยมีการควบคุมต้นทุนที่ดี ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้นเป็น 5.08 ล้านบาท จากที่ขาดทุนในปี 2565 จ านวน 1.53 ล้าน

บาท  

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2564 2565 2566 

รายได้จากการขายและบริการ 25.21 18.29 28.43 

ก าไรขั้นต้น -6.95 -7.51 0.88 

• ในปี 2566 รายได้จากการขายและบริการ 28.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

55.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมีการรับจ้างพิมพ์งานได้หลากหลายประเภท และหลายกลุ่มลกูคา้

มากขึ้น ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้นเป็น 0.88 ล้านบาท จากท่ีขาดทุนในปี 2565 จ านวน 7.51 ล้านบาท 
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ธุรกิจอื่นๆ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2564 2565 2566 

รายได้จากการขายและบริการ 13.23 11.29 1.60 

ก าไรขั้นต้น 1.83 1.76 0.63 

• ในปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการ 1.60 ล้านบาท ลดลง 9.69 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 85.86 

มีสาเหตุหลักมาจาก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายชุดแต่งรถยนต์ และรายได้จากการ

ขายรถยนต์สะสมลดลง ส่งผลให้ในปี 2566 มีก าไรลดลงจาก 1.76 ล้านบาท เป็น 0.63 ล้านบาท 

รายได้รวม 

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 576.45 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 627.68 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 37.20 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 78.58 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.25 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

ส าหรับการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการ

ด าเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินด้านการก ากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียน ในระดับ 4 ดาว โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เป็นผู้จัดท าการส ารวจตาม

โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2566 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า บริษัทได้ให้

ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม

กัน  

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยได้ลงนามแสดง

เจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการ

รับรองการต่ออายุสมาชิกอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทมีการด าเนินการตามมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 

1. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ าทุกปี และสื่อสารนโยบาย

ดังกล่าวเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และ

สร้างการร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

2. บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบความเสี่ยงของ

ตนเอง และน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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3. บริษัทมีการก าหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือ

บุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส  

4. บริษัทได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการให้และรับของขวัญ ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการ

ด าเนินการทั้งในด้านการรับและการให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีมูลค่าเหมาะสม และไม่มีเหตุที่จะน าไปสูก่าร

ทุจริตคอร์รัปชั่น  

5. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ความรู้ ความ

เข้าใจเป็นประจ าทุกปี 

6. บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามถึงการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าของ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากัด ใน

ปี 2567 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการรับรู้รายได้เท่าไร 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า บริษัทคาดการณ์รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไตรมาสละ 

5 ล้านบาท หรือประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในปีที่ 2566 ท่ีผ่านมา รายได้อาจจะมีคาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บ้าง เนื่องจากมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อด าเนินการแก้ไข และทดสอบตามค าสั่งของ ก.ก.พ. แต่ในปี 2567 ส าหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา 

การเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าค่อนข้างนิ่ง ทางบริษัทคาดการณ์ว่าการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าในปีนี้จะไม่มีปัญหาใดๆ 

รวมถึงจะสามารถสร้างผลก าไรให้บริษัทได้ตามเป้าหมายที่วางไว ้

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ของรายได้และก าไรจากงาน 

Motor Show ในปี 2567 เนื่องจากมีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มมากขึ้น 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ส าหรับปี 2567 บริษัทคาดการณ์รายได้ในส่วนของการจัด

งาน Bangkok International Motor Show ว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากมีการ

ขยายพื้นที่การจัดงานมากข้ึน ทั้งใน Hall 1-3 ที่มีการลดพื้นท่ีทางเดินเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการจัดงาน และมีการขยายการจัดงานเพิ่มไปใน

Hall 4 เพื่อรองรับความต้องการของคู่ค้าในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทีเ่พิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า

ในอนาคต 

ในส่วนของก าไรในการจัดงาน อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 20 ตามสัดส่วนรายได้ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเพิ่ม

พื้นที่การจัดงาน จะมีค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการขยายพื้นที่การจัดงานไป Hall 4 ในปีแรก บริษัทจะมี

ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือมั่นว่าจะสามารถสร้างอัตราผลก าไรได้มากกว่าปีท่ีผ่านมา 

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือการจัดงาน 

Bangkok International Motor Show ซึ่งมีการจัดงานและรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีแรก ท าให้ครึ่งปีหลังของบริษัทมีผลขาดทุน จึง

อยากทราบว่าในปี 2567 ทางบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมหรือธุรกิจใดมาเสริมหรือไม่ 
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นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีโครงการการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม 

เพื่อมาสนับสนุนในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของบริษัท เพื่อช่วยลดผลขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลัง โดยภายใน 2-3 ปี บริษัท

วางแผนมองหาการจัดกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้บริษัทมากขึ้น โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งต้องมี

การบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจให้รอบด้าน เช่น การแข่งขันรถยนต์ Formula E  

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีรถยนต์มือ 2 จ านวนมาก ซึ่ง

บริษัทมศีักยภาพและมีความเช่ียวชาญด้านยานยนต์ จึงอยากสอบถามว่า บริษัทมีความสนใจในการจัดท าธุรกิจประมูลรถยนต์มือ 2 

หรือไม่ 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ก่อนหน้านี้บริษัทเคยมีความสนใจในธุรกิจนี้ แต่เนื่องจาก

รายละเอียดยังไม่ลงตัวจึงไม่ได้มีการด าเนินการต่อ โดยปกติในปีที่ผ่านๆ มา บริษัทมีการจัดงาน Used Car ซึ่งบริษัทได้มีส่วนร่วม

ในด้านการจัดสถานที่เพื่อจัดงานประมูลรถยนต์มือ 2 ให้คู่ค้าบ้าง แต่ส าหรับการจัดงานประมูลด้วยบริษัทเองนั้น จะขอรับไว้

พิจารณาและท าการศึกษาช่องทางความเป็นไปได้ต่อไป 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : กล่าวช่ืน

ชมที่บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site ซึ่งท าให้เห็นบรรยากาศของการโต้ตอบค าถาม ท่ีไม่สามารถเห็นได้ใน

การประชุมรูปแบบออนไลน์ และมีข้อสอบถามว่า การประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการจัดงานแสดงสินค้า ส่วนอ่ืนๆ 

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อท้ังด้านออนไลน์และสิ่งพิมพ์ รวมถึงธุรกิจรับจ้างพิมพ์ บริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนการสร้างรายได้และผล

ก าไรหรือไม่ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า บริษัทมีการวางแผนเป้าหมายด้านการเติบโตไว้ส าหรับ

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด แต่ในส่วนของธุรกิจสื่อทั้งด้านออนไลน์และสิง่พิมพ์ รวมถึงธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

บริษัทพยายามรักษาฐานไว้ โดยไม่ได้คาดหวังเป้าหมายด้านการเติบโตมากนัก ซึ่งบริษัทวางทิศทางของธุรกิจสื่อไว้ว่า ใช้เป็น

กระบอกเสียง รวมถึงเป็นฐานข้อมูลของบริษัทในการส่งต่อให้สื่อต่างๆ และการสร้างฐานในกลุ่มลูกค้า เพื่อใช้ข้อมูลที่มีมาพัฒนา

หรือปรับปรุงการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถาม

เพิ่มเติมถึงผลกระทบจากราคาของรถยนต์ทั้งมือ 1 และมือ 2 จะกระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ส าหรับราคาของรถยนต์ทั้งมือ 1 และมือ 2 อาจจะไม่

กระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทมากนัก โดยส่วนใหญ่น่าจะกระทบกับผู้บริโภค รวมถึงผู้ท าธุรกิจขายรถยนต์มือ 2 มากกว่า 

ส าหรับผลกระทบจากตลาดรถยนต์ทีม่ีการแข่งขันสูง ซึ่งอาจจะท าให้มีค่ายรถยนต์ที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้ ก็อาจจะ

ส่งผลกระทบกับธุรกิจการจัดงานของบริษัทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบัน มีค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีฐาน

แข็งแรง และมีโรงงานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงมคี่ายรถยนต์จากประเทศจีนที่มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจ านวนมาก  
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นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการแข่งขันกันอย่างสูงในตลาดรถยนต์ 

น่าจะส่งผลกระทบต่อค่ายรถยนต์มากกว่า ส่วนผลกระทบต่อการจัดงานของบริษัทน้ัน บริษัทมองว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ด้วยซ ้า เนื่องจากการจัดงาน Motor Show เป็นการจัดงานแสดงรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ มีช่ือเสียง บริษัทรถยนต์ต่างๆ ต้องการใช้

การจัดงานนีเ้พื่อแสดงศักยภาพ และแสดงความสามารถทางการตลาดของบริษัทรถยนต์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกันได้ 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : กล่าวช่ืนชมส าหรับการจัดงาน Motor Show ที่ให้ประชาชนที่อายุ

เกิน 60 ปี สามารถเข้าชมได้ฟรี โดยเพียงแค่ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเป็นการให้เกียรติและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ

ขายที่ดี รวมถึงเห็นด้วยกับการน าเสนอของท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้า ท่ีน าเสนอให้บริษัทท าธุรกิจเป็นตัวกลางในการประมูลรถยนต์ 

เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทได้ และขอช่ืนชมผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท ที่ท าให้สามารถจ่าย

ปันผลได้มากข้ึน สุดท้ายนี้ ขอช่ืนชมและขอใช้เวทีนี้เป็นสื่อกลางเพื่อรณรงค์ในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นได้เข้าพบปะกับผู้บริหาร และกรรมการบริษัทปีละครั้ง เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นใน

รูปแบบ Online เป็นจ านวนถึงร้อยละ 80-90 ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัว การประชุมในรูปแบบ Online ค าถามจากผู้ถือหุ้น

มักจะตกหล่น ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงอยากขอฝากบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของบริษัท เพื่อสนับสนุนว่าบริษัทจดทะเบียน 

ควรให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site หรือ Hybrid 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคุณส าหรับขอเสนอแนะและค าช่ืนชม รวมถึงช้ีแจงว่า แนว

ทางการให้ประชาชนท่ีอายุเกิน 60 ปี เข้าร่วมชมงาน Motor Show ได้ฟรี เป็นความคิดของทางผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบและร่วมชมเชยในแนวทางนี้ 

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : กล่าวช่ืนชมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับกรรมการและผู้บริหารปีละหน รวมถึงมีข้อสอบถามเรื่องก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้า และ COD 

(Commercial Operation Date : วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์) ของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมี

แนวทางจะขยายไปจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่อ่ืน หรือเพิ่มก าลังการผลิตอีกหรือไม่ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าคือ 9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า

ได้ด าเนินการ COD ไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2565 ซึ่งในปีแรกของการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้า มีการหยุดเพื่อซ่อมแซม

บ่อยครั้ง รวมถึงมีปัญหาเรื่องเช้ือเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ปีแรกภาพรวมของโรงไฟฟ้ามีการขาดทุน คิดตามสัดส่วนที่บริษัท

ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนในปี 2566 ตอนแรกบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ สืบเนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องจักรจากปี 2565 แล้ว แต่โรงไฟฟ้าก็มีเหตุให้มีการหยุดการด าเนินการช่ัวคราวเป็น

ระยะเวลา 2 ไตรมาส เพื่อด าเนินการตรวจเช็ค และปรับปรุงให้ระบบต่างๆ กลับเข้าสู่มาตรฐานตามที่ กกพ. ก าหนด โดยตั้งแต่ 6 

เดือนหลังจากที่โรงไฟฟ้ามีการปรับปรุงในปี 2566 โรงไฟฟ้ายังไม่พบปัญหาใดๆ จากการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้า บริษัทจึง

คาดการณ์ว่าในป ี2567 บริษัทจะสามารถรับรู้ก าไรตามที่ตั้งเป้าหมายไวไ้ด้ 

ส าหรับแนวทางเรื่องการขยายไปจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่อื่น หรือการเพิ่มก าลังการผลิต บริษัทยังไม่มีแนวทางด าเนินการ

เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังไม่มีความเสถียร ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนการณ์ที่วางไว้ได้เลย ภาพรวมของแผนงานการด าเนินงานโรงไฟฟ้าจึงไม่ใช่การขยายกิจการเพิ่มเติม แต่เป็นการพยายามรักษา

สิ่งทีบ่ริษัทได้ลงทุนไปให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเสียก่อน หากในอนาคต มีทางเลือกอย่างอื่นท่ีดีกว่า หรือบริษัทมีความพร้อมมากขึ้น 
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บริษัทอาจจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตก็เป็นได้ 

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัท ว่า

จะมีการขยายไปจัดงานท่ีต่างประเทศบ้างหรือไม่ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ส าหรับตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนการที่จะไปจัดงานที่

ต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทมีการจัดงานที่ประเทศเมียนมาร์ ด าเนินกิจการมาได้ 2 ปี มีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทค่าย

รถยนต์ต่างๆ เข้ามาร่วมมากขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศเมียนมาร์ จึงท าให้บริษัทต้องยุติการจัดงานไป

ก่อน 

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่างาน Motor Show ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของ

บริษัท มีการจัดงานในช่วงต้นปี บริษัทมีแผนการที่จะจัดงานในช่วงครึ่งปหีลังบ้างหรือไม่ รวมถึงมีแผนการที่จะไปจัดงานต่างจังหวัด

บ้างหรือไม่ 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ช้ีแจงว่า การจัดงาน Motor Show เป็นการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมี

ขนาดใหญ่ จะต้องมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ในปัจจุบันมีการจัดงานประเภทน้ีที่เป็นงานใหญ่ๆ อยู่ 2 งาน ใน

ปลายปีก็คืองาน Motor Expo หากบริษัทมีการจัดงานหลายครั้ง คู่ค้าของบริษัทซึ่งก็คือค่ายรถยนต์ทั้งหลาย คงไม่สามารถมาร่วม

ออกงานกับบริษัทได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ส าหรับแผนการจัดงานในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกัน ถ้าบริษัทมีการจัดงานท่ีต่างจังหวัด 

บริษัทท่ีร่วมออกงานซึ่งก็คือบริษัทค่ายรถยนต์ คงไม่มีงบประมาณที่จะไปจัดงานร่วมด้วยปีละหลายครั้ง 

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรับส่งในงาน Motor Show  

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ในอดีตบริษัทเคยมีการด าเนินการเรื่องรถรับส่งส าหรับ

ผู้เข้าร่วมชมงาน Motor Show ซึ่งพบปัญหาจากการจราจรที่ติดขัด ท าให้รถรับส่งของบริษัท 20 กว่าคัน ไม่สามารถกลับมาที่จุด

จอดที่ก าหนดได้ตามเวลา รวมถึงเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจึงได้ยกเลิกการใช้รถรับส่งไป แต่

ในอนาคตข้างหน้า บริษัทมีการวางแผนเรื่องรถรับส่งไว้แล้ว ซึ่งต้องรอรถไฟฟ้าให้ด าเนินการเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย บริษัทจึงจะ

วางเส้นทางการเดินรถรับส่งได้  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็น

วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2566 ตามทีน่ าเสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้ บริษัทต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี  
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ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอมอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้น า

เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ต่อผู้ถือหุ้น  

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566 

 หน่วย : ล้านบาท 

Statement of Financial Position 
งบการเงินรวม % การเปลี่ยนแปลง 

งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 65  31 ธ.ค. 66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25.30 22.44 -11% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 36.23 52.00 44% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม 50.00 70.00 40% 

สินค้าคงเหลือ 21.86 30.51 40% 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 75.05 50.09 -33% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 208.43 225.03 8% 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 0.84 1.17 40% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 229.36 226.20 -1% 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 0.00 9.60 0% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 0.08 0.74 780% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 32.24 32.24 0% 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 233.87 246.80 6% 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 6.31 3.08 -51% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14.21 12.33 -13% 

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 4.17 4.31 3% 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค ้าประกัน 60.32 110.32 83% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7.23 3.29 -54% 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 588.64 650.08 10% 

รวมสินทรัพย ์ 797.07 875.11 10% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.00 9.14 100% 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 28.06 22.32 -20% 

รายได้รับล่วงหน้า 21.49 73.24 241% 

หนี้สินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี 0.98 1.60 63% 
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Statement of Financial Position 
งบการเงินรวม % การเปลี่ยนแปลง 

งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 65  31 ธ.ค. 66 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 0.00 5.20 100% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 50.53 111.50 121% 

หนี้สินตามสญัญาเช่า 2.62 3.36 29% 

ภาระผูกพันธผ์ลประโยชน์พนักงาน 23.01 23.75 3% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.62 27.11 6% 

รวมหนี้สิน 76.15 138.61 82% 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไ่ด้จดัสรร -5.26 10.79 305% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 720.92 736.50 2% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 797.07 875.11 10% 

 

งบก าไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2566 

หน่วย : ล้านบาท 

Income statement 
งบการเงินรวม % การเปลี่ยนแปลง 

งบการเงินรวม  31 ธ.ค. 65  31 ธ.ค. 66 

รายได้จากการขายและบริการ 576.45 627.68 9% 

ต้นทุนขายและบริการ -341.44 -338.86 -1% 

ก าไรขั้นต้น 235.01 288.82 23% 

รายได้อื่น 4.36 5.85 34% 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย -53.98 -53.13 -2% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -116.89 -140.12 20% 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 68.51 101.42 48% 

รายได้ทางการเงิน 4.45 6.50 46% 

ต้นทุนทางการเงิน -1.49 -0.60 -60% 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย -19.62 -3.66 -81% 

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 51.84 103.66 100% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ -14.65 -24.61 68% 

ก าไรส าหรับงวด 37.19 79.05 113% 

ผลตา่งของอัตราแลกดปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.01 -0.47 -4033% 

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 37.20 78.58 111% 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย : สอบถามวา่ 

จากงบการเงินของบริษัท มีข้อมูลตัวเลขท่ีบริษัทมีการปลอ่ยกูใ้หก้ับบริษัทร่วม จึงอยากทราบว่าบรษิัทจะมีโอกาสที่จะให้กู้เพิ่ม หรือ

บริษัทร่วมมีแนวทางในการช าระเงินกู้อย่างไรบ้าง 

ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ช้ีแจงว่า ในตอนนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้เงินลงทุนเพิ่มแก่บริษัท

ร่วมอีก ส าหรับเงินกู้ที่บริษัทให้ทางบริษัทร่วมกู้ ถือเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าสามารถมีสภาพคล่อง รวมถึง

สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ ส่วนเรื่องการช าระคืน เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทร่วมมีการวาง

หลักประกันในการกู้คือท่ีดินของโรงงานเป็นหลักประกันไว ้

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทเป็นเพียง

ผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งถือหุ้นเพียงร้อยละ 25.75 ผลก าไรของบริษัทจะมาจากการปันสัดส่วนจากผลก าไรของโรงไฟฟ้า อย่างที่คุณพีระ

พงศ์ได้เรียนให้ทราบไปแล้ว หากผลด าเนินการโรงไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สัดส่วนก าไรที่บริษัทจะได้รับคือ 20 ล้านบาท 

ดังนั้น ทางโรงไฟฟ้าจะมีก าไรประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งคงไม่มีปัญหาในเรื่องความสามารถในการช าระหนี้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุก

ประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,559,577 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,559,577 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2566 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 

ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุน

ส ารองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายแล้ว  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลั งหักภาษีเงินได้และหักส ารองตาม

กฎหมายในแต่ละปี ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการด าเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทจึงน าเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จ านวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 

72,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.17 ของก าไรสุทธิปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

• รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้นจ านวน 39,000,000 บาท 

• จ่ายเงินปันผลเป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 33,000,000 บาท โดย

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 26 เมษายน 2567 

สรุปรายละเอียดเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 ปี 2566 

ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาท) 55,177,238.94 74,853,508.43 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000 600,000,000 

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งท่ี 1 (บาท : หุ้น) 0.05 0.065 

จ่ายเงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 0.04 0.055 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.09 0.12 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 54,000,000 72,000,000 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 97.87 96.19 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการ

ประจ าปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,559,577 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,579,577 100.0000 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระประจ าปี 2567 

ก่อนการเริ่มประชุมในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบก าหนด

ตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา (2) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ (3) นายอโณทัย เอี่ยมล าเนา ต้องออกจากท่ี

ประชุมเป็นการช่ัวคราว  

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุม 

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อ

ที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญ

ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจ

ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ

จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

1)  ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

2)  พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว  กรรมการอิสระ 

3)  นายอโณทัย เอี่ยมล าเนา  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2567 ได้จนถึง วันที ่15 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษัทในครั้งนี ้

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่

จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจาก

ต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท ตลอดจนมีการปฎิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และด ารงต าแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคล

ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถาม

เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเรื่องการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับเพศในกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท 

ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ช้ีแจงว่า บริษัทได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ บริษัทได้ก าหนดไว้ครั้งละ 3 ปี เป็นเวลา 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ยกเว้นกรรมการท่าน
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นั้นเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อบริษัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการต่อได้โดยมีเหตุผลอันสมควร ส าหรับเรื่อง 

Diversity ของกรรมการ ทางบริษัทมีกรรมการท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงเช่นกัน 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี แต่หากมีความจ าเป็นและเห็นว่ากรรมการท่านนั้นยังสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ ผู้ถือหุ้นยัง

สามารถเสนอให้กรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่งต่อไปได้ โดยการส่งเสริมให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี มีเหตุผล

เนื่องจาก หากกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี มีโอกาสที่จะเกิดความสนิทสนมจนท าให้ขาดความเป็นอิสระได้ ซึ่งเป็น

แนวคิดที่มีเหตุผล แต่ควรมีข้อยกเว้นในกรณีที่กรรมการอิสระยังความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท ส่วน

นโยบายเรื่องเพศของกรรมการ เป็นนโยบายในการส่งเสริมความหลากหลาย ซึ่ง Diversity ไม่ได้หมายถึงเพศเพียงอย่างเดียว แต่

หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความสามารถหลากหลายด้วย โดยแนวทางการส่งเสริมกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีนั้น ใน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทที่เป็นสุภาพสตรีอยู่แล้ว 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา, พล.อ.ดร.สุรพัรธ์ พุ่มแก้ว และ นายอโณทัย 

เอี่ยมล าเนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และ

ด ารงต าแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1)  ดร.ปราจิน เอ่ียมล าเนา 

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,579,577 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,579,577 100.0000 

2)  พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว 

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,579,477 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 100 0.0001 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,579,577 100.0000 
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3) นายอโณทัย เอ่ียมล าเนา 

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,579,577 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,579,577 100.0000 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2567 

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแล

กิจการที่ดี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อที่ประชุม

ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้

ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ ก าหนดเป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้พิจารณาความเหมาะสมของการ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2567 โดยพิจารณากลั่นกรองอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสม ด้านผลการด าเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง

กับธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2567 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคง

เดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2566 ประจ าปี 2567 

คณะกรรมการบริษัท   

-  ประธาน 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธาน 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 
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ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2566 ประจ าปี 2567 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

-  ประธาน 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

-  ประธาน 

 

50,000 บาท / คน 

 

50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อ

เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

เบี้ยประชุม ประจ าปี 2566 ประจ าปี 2567 

คณะกรรมการบริษัท   

-  ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

-  กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธาน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

-  กรรมการ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

-  ประธาน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

-  กรรมการ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   

-  ประธาน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

-  กรรมการ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

(3) โบนัสกรรมการบริษัท 

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เมื่อค านวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจ านวน 6,000,000 บาท 

 (4)  ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

สิทธิประโยชน์อืน่ใด ประจ าปี 2566 ประจ าปี 2567 

กรรมการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ประจ าปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,579,577 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,579,577 100.0000 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2567 

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่

ประชุม 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี  

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผล

การปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชี 

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้ 

(1)  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982 และ/หรือ 

(2)  นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7645 และ/หรือ 

(3)  นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7764 และ/หรือ 

(4)  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 และ/หรือ 

(5) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5128 และ/หรือ 

(6) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 12199 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได ้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทแทนได้  

 



   

 
20 

ผู้สอบบัญชีท้ัง 6 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว

เกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องก าหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมัติการก าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจ านวนเงิน 

2,070,000 บาท ซึ่งมีอัตรามากกว่าปี 2566 จ านวน 190,000 บาท 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

  (หน่วย : บาท) 

รายการ ประจ าปี 2566 ประจ าปี 2567 

ค่าสอบบัญช ี   

บริษัท 1,820,000 1,870,000 

บริษัทในเครือ 60,000 200,000 

ค่าบริการอื่นๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมท้ังสิ้น 1,880,000 2,070,000 

 

ทั้งนี้ ในรอบปี 2566 บริษัทและบริษัทในเครือใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (Non-

audit Services) จากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบ

บัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถาม

เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือที่มีการปรับราคาเพิ่มจาก 60,000 บาท ในปี 2566 มาเป็น จ านวน 200,000 บาท ในปี 

2567 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ช้ีแจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือที่มีการเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 

2567 มี 2 ธุรกรรมใหม่เพิ่มเข้ามา คือ (1) บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัท Grand Prix Tri-League Entertainment จ ากัด เพื่อจัด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ (2) การจัดตั้งกิจการร่วมค้า GPI-NINE เพื่อประกอบกิจการผลิตละคร จ านวน 12 ตอน 

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเกี่ยวกับวาระของผู้สอบบัญชขีองบริษัท ว่าบริษัทได้

มีการก าหนดไว้อย่างไรบ้าง 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ช้ีแจงว่า ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี  รวมถึงตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่
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สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งในแนวการปฏิบัติไม่ได้

หมายถึงการเปลี่ยนส านักงานบัญชี แต่หมายถึงการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี นอกจากนี้การเปลี่ยนส านักสอบบัญชีมีข้อเสียกับบริษัท 

เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องท าการศึกษาธุรกิจของบริษัทใหม ่รวมถึงบุคคลภายนอกจะมองว่าบริษัทมีปัญหาได้  

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เห็นด้วยกับที่ท่านประธานช้ีแจง และขอสนับสนุนท่านประธาน 

เนื่องจากท่านประธานเข้าใจระเบียบและแนวทางการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือเปลี่ยนส านักงานบัญชีว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

ของบริษัท รวมถึงบริษัทมีการส ารองผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตไว้เผื่อแล้ว และขอเรียนให้ทราบว่าค่าสอบบัญชี ไม่ควรขึ้นราคาโดย

ไม่มีเหตุผล ซึ่งในกรณีของบริษัท สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีบริษัทในเครือเพิ่มข้ึน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

และการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 368,579,577 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 368,579,577 100.0000 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เสนอแนะ

เกี่ยวกับพลาสติกที่หุ้มขวดน ้า ซึ่งไม่สามารถน ากลับมาใช้ซ ้าได้ โดยเสนอแนะให้ใช้วิธีพิมพ์ข้อมูลลงบนขวดพลาสติก 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคุณและขอรับไว้พิจารณา 

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : เสนอแนะว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านอยากเข้าร่วมชมงาน Motor Show ของ

บริษัท เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจัดส่งบัตรเข้าร่วมชมงานให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์

ให้ผู้ถือหุ้นได้มามีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมงาน Motor Show ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจ านวน
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มาก บริษัทขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการต่อไป โดยอาจจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสอบถามความ

ประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีสนใจเข้าร่วมชมงาน Motor Show เป็นการล่วงหน้า 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ขออนุญาตท่านประธานและขอเสียงปรบมือขอบคุณส าหรับการ

บริหารงานของบริษัท ทีส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงขอน าเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้เห็นว่าการประชุม

ในรูปแบบ On-site มีประโยชน์อย่างไร และขอความร่วมมือให้ช่วยกันผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีการจัดประชุมแบบ On-site  

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นของบริษัท : ส่งค าถามล่วงหน้ามา 4 ข้อ ดังนี ้

1. ผู้บริหารคาดการณ์รายได้การจัด Motor Show ปี 2567 เป็นจ านวนเท่าไร และเติบโตขึ้นจากปี 2566 เท่าไร 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ขออธิบายพอสังเขป เนื่องจากมีท่านผู้ถือหุ้นได้ถามค าถามนี้ไปแล้ว

ว่า บริษัทคาดการณ์รายได้รวมของการจัด Motor Show ในปี 2567 ว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 20 

2. สอบถามเป้าหมายรายได้และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทภายใน 3 ปี คือปี 2567 – 2569 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า บริษัทมีการตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ท่ี 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น

เป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ท าให้บริษัทไม่สามารถท ารายได้ได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนด กลยุทธ์ที่ท าให้บริษัทสร้างรายได้เพิ่มได้ตามเป้าหมายคือ การเน้นการขยายธุรกิจสู่การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่มี

โครงสร้างรายได้มากขึ้น จากเดิมที่ธุรกิจหลักมีแค่การจัด Motor Show เพียงเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทจัดเดิมมีโครงสร้าง

รายได้หลักล้านบาท บริษัทจึงพยายามหากิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้หลัก 10 ล้านบาทเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม

ประเภทแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงงานวิ่ง งานกีฬา ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทพยายามด าเนินการจัดกิจกรรมที่มีโครงสร้าง

รายได้หลัก 100 ล้านบาท อย่างการจัดการแข่งขัน Formula E ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งบริษัทได้มีการน าเสนอภาครัฐ

ไปแล้ว โดยการด าเนินการมีหลายขั้นตอนและซับซ้อน หากบริษัทสามารถด าเนินการได้ คาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถสร้างรายได้

ไปสู่หลัก 1,000 ล้านบาทได้ 

3. มุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2567 -2569 จะมี

โอกาสหรือความเสี่ยงท่ีส่งผลกับธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง รวมถึงผู้บริหารมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ช้ีแจงว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันมี

การแข่งขันสูง ซึ่งนับว่าเกิดผลประโยชน์ต่อการจัดงาน Motor Show เนื่องจากมีบริษัทและค่ายรถต่างๆ เป็นจ านวนมากเข้า

ร่วมงานในครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์จากยุโรป รถญี่ปุ่น หรือรถไฟฟ้าจากจีน อีกท้ังในงาน Motor Show มีการเปิดตัวรถใหม่ 

ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 50 รุ่น ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีการวางแผนเพื่อรับมือ โดยมีนโยบายให้เพิ่ม

พื้นที่การจัดงาน Hall 4 เพื่อรองรับคู่ค้าด้านอุปกรณ์ยานยนต์ในอนาคต และยังมีจัดแสดงรถยนต์ Hypercar เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า

ใหมใ่หเ้ข้าชมงานเพ่ิมขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มุ่งเน้นการซื้อรถยนต์ 

4. ความคืบหน้าการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทรูเอ็นเนอร์จีเป็นอย่างไรในปัจจุบัน จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อ

การด าเนินการผลิตไฟฟ้าหรือไม่ 
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นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริหาร : ช้ีแจงว่า ในปี 2567 การเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามี

ประสิทธิภาพค่อนข้างดี ซึ่งบริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 1 จะไม่เกิดปัญหา และสามารถท าก าไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ส่วนใน

ไตรมาสต่อๆ ไป หากไม่มีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น บริษัทจะได้รับก าไรตามที่คาดการณ์ไว้ 

เมื่อไม่มีค าถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ ให้ความสนับสนุน และสละ

เวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

                              (นายยุทธ วรฉัตรธาร) 

                                    ประธานกรรมการบริษัท 

     บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 


